

ผู้ชุมนุมเมิน “หมอประดิษฐ” ส่งตัวแทนร่วมเจรจาแก้ปัญหา ลั่นต้องดั่งล้มมติ ครม.เรื่อง P4P และใช้ประกาศ ฉบับ 4 และ 6 เหมือนเดิมเท่านั้นถึงจะเจรจา ด้าน รมว.สธ.เผยพร้อมแจงทุกเรื่อง ระบุให้ปลัด สธ.ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแล้ว ยินดีและดีใจหากแพทย์ชนบทจะใช้สติปัญญาร่วมกันตรวจสอบให้ สธ.โปร่งใส



นพ.ประดิษฐ สินทววงค์ รมว.สาธารณสุข

วันนี้ (24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมของกลุ่มแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้ป่วย มะเร็ง เอ็ดส์ ไต และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม (อก.) **นพ.ประดิษฐ สินทววงค์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ส่งตัวแทนไปเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมการหารือ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นข้อเสนอว่าจะเจรจาต่อเมื่อมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนเบียดเบียนมาจ่าย และให้ สธ.นำประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 4 และ ฉบับ 6 กลับมาใช้เท่านั้น ในที่สุดจึงไม่มีการเจรจาร่วมกันแต่อย่างใด

ใด

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ตนได้พยายาม อย่างถึงที่สุดแล้วในการเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมหารือ แต่การยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นการล้มหลักการ ก็คงไม่สามารถพูดคุยกันต่อได้ ทั้งที่การหารือควรเป็นการปรึกษากันในเรื่องรายละเอียด หลักเกณฑ์ เช่น พื้นที่ เกณฑ์อายุที่ไม่สอดคล้อง จะหาทางปรับแก้ตรงไหน เป็นต้น ซึ่งตนได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดเพื่อชี้แจงไว้แล้ว ส่วนกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลของจังหวัดที่บอกว่าเป็นความทุจริตและ ไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ ก็จะทำให้ปลัด สธ.ไปตรวจสอบ หากกลุ่มแพทย์ชนบทต้องการร่วมตรวจสอบด้วยก็ยินดี และดีใจที่จะได้ร่วมกันใช้สติปัญญาในการทำให้กระทรวงโปร่งใสร่วมกัน

“ผมเป็นผู้ให้นโยบายเป็นเรื่องของ หลักการ ส่วนหลักเกณฑ์การทำงานขอให้เป็นเรื่องของข้าราชการประจำ ไม่อยากให้เกิดการก้าวก่ายในการปฏิบัติมากเกินไป ส่วนเรื่องของความกลัวต่างๆ ทั้งการลาออก การล่าแถม การจัดสรรงบประมาณ เชื่อว่าคงไม่มีอะไรแบบนั้น เพราะทุกอย่างมีความชัดเจน โดยมติ ครม.ก็ชัดเจน ถ้าเงินไม่พอก็สามารถขอเพิ่มได้ การใช้จินตนาการที่มากเกินไป มันทำให้ไม่มีการคุยกันต่อ และหาข้อยุติไม่ได้ หากทุกอย่างตั้งอยู่บนความกลัว ก็เหมือนตอนเริ่มทำโครงการ 30 บาทใหม่ๆ คนก็บอก 30 บาทจะไม่ดี แต่ก็สามารถเริ่มต้นมาได้” รมว.สาธารณสุข กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 เดือนนี้ เราจมปลักกับปัญหานี้มานานแล้ว อยากให้มองไปข้างหน้าว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากการทำงานอย่างไร จึงอยากให้มาทำความเข้าใจกัน ส่วนเรื่อง อก.หรือผู้ป่วยที่มาร้องเรียน ยังไม่อยากแถลงในตอนนี้อย่างไร เพราะจะกลายเป็นการพูดฝั่งเดียว

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ก่อนใช้ประกาศฉบับที่ 8 และ 9 สธ. ได้เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลที่จะขอเปลี่ยนแปลงนิยามของพื้นที่ให้ส่งเรื่อง มาภายในวันที่ 19 เม.ย. โดยมีคณะกรรมการ ร่วมกับ หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันหลายโรงพยาบาลส่งเข้ามาแล้ว เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้า ส่วนประเด็นเรื่องการจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน มีประเด็นเรื่องการรับฟังความเห็นและการปรับ โดยเรื่องการเก็บคะแนน ในประกาศเปิดความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการระดับเขตสามารถหารือกันได้ ในการเก็บคะแนน รวมงานส่งเสริมป้องกัน พื้นฟู การออกพื้นที่ การบริหาร เพื่อเก็บค่าคะแนนด้วย ส่วนเรื่องวงเงิน มีการเขียนไว้ว่า จะมีการอนุมัติด้วยเงินบำรุงอย่างน้อยร้อยละ 1 ของค่าแรงขั้นต่ำ หากจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 2 ให้เป็นอำนาจของระดับเขต แต่หากมากกว่านั้น ให้เป็นอำนาจของกรรมการระดับกระทรวง โดยมีการประชุมชี้แจงกับตัวแทนระดับเขต จังหวัด และ ผอ.รพท. รพท. ไปแล้ว ส่วนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ให้นำกลับมาเป็นค่าตอบแทนการจ่ายตามผล การปฏิบัติงานด้วย

“กรมมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และให้ สธ.เร่งทำความเข้าใจ โดยมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเร่งทำความเข้าใจ โดย รมว.สาธารณสุข และผมจะเดินทางไป จ.อุบลราชธานี ในวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.) เพื่อทำความเข้าใจและภายในเดือนหน้าจะมีการเรียกประชุมทั่วประเทศ แบ่งเป็น 6 รุ่น เพื่ออธิบายการวางแนวทางพัฒนาสธ.และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานด้วย” ปลัด สธ.กล่าว

สารพัดมือบุงกักรทรวงหมอ กลุ่มแพทยชนบทลันไมสนเรื่อง P4P แล้ว แต่จะลากใสการคอร์รัปชันของ สธ.ออกมาให้ ลังคมเห็น ด้านสหภาพฯ อภ. รอมว.สธ.และประธานบอร์ด อภ.รับผิดชอบกัภาพลักษณะลันองค์กรเกสซฯ ไมไซให้ ร้ายรายวัน ด้าน “กมล” จ้อย เจอมือบด่ากลับหลังพยายามชี้แจง

วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลุ่มชมรมแพทยชนบท นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และอดีตประธาน ชมรมแพทยชนบท พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มคนไม่เอา นพ.ประดิษฐ สินทวรงค์ เป็น รอมว.สาธารณสุข ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง เอดส์ และไต รวมกว่า 200-300 คน โดยแต่งกายด้วยชุดสีดำนำรวมตัวชุมนุมบริเวณสำนักปลัด สธ.พร้อมนำป้ายขับไล่ นพ.ประดิษฐ และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ให้ออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก สธ.ได้ออก ระเบียบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขแบบใหม่เป็นแบบผสมผสาน ระหว่างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่และแบบ ตามภาระงาน (P4P : Pay for Performance) รวมถึงกรณีต่อทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อแจก อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ

นพ.อารักษ์ กล่าวว่า การมาชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อยื่นเงื่อนไขหรือข้อเสนอใดๆ ต่อ สธ. แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าบุคลากรต่างๆ ในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ของ สธ.เหมือน อย่างที่สภาวิชาชีพต่างๆ ได้ออกแถลงการณ์ รวมถึงมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า เราได้ข้ามเรื่องค่าตอบแทนไปแล้ว แต่ เราจะตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันใน สธ.ที่เริ่มเห็นผลมาแล้ว

“นพ.ประดิษฐ มีการดำเนินการในทางไม่ชอบหลายอย่าง ทั้งการรวบอำนาจของ รอมว.สาธารณสุข การออกข่าว รายวันทำลายองค์การเภสัชกรรม (อภ.) การแทรกแซงองค์การอิสระด้านสุขภาพ และพยายามสร้างความแตกแยกระหว่าง โรงพยาบาลจังหวัดและ รพช.ทั้งที่เราไม่มีความขัดแย้ง แต่กลับมาปลุกม็อบให้มาชนกัน แล้วอยู่เป็นผู้บริหารอย่างไม่ สะทกสะท้าน” นพ.อารักษ์ กล่าว

นพ.อารักษ์ กล่าวอีกว่า สธ.กำลังจะกลับไปรวบอำนาจเหมือนในอดีต ที่มีงบประมาณอยู่ในมือและสามารถจัดสรร งบได้ตามอำเภอใจ ซึ่งขณะนี้มีการประกาศชัดเจนแล้วว่า ปี 2557 จะให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ทั้ง 12 เขต เป็นผู้จัดสรร งบประมาณแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แม้จะระบุว่า มี สปสช.มาร่วมพิจารณาเพื่อให้เกิด ความรอบคอบ แต่ถ่วงปล่อยให้เกิดการแทรกแซงแบบนี้ นพ.วินัย สวัสดิ์วร เลขธิการ สปสช.ก็ควรลาออกไป เพราะเป็น การปล่อยให้ประชาชนต่างจังหวัดถูกย่ำยี ส่วนกรณีการตรวจ อภ.เครือข่ายผู้ป่วยต่างๆ ก็กำลังรู้สึกหวั่นไหว เพราะหากมี การเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการ อาจจะทำให้การเมืองสามารถสั่งได้ จนราคาขายต่างๆ แพงขึ้น ผู้ป่วยก็เข้าถึงยาได้น้อยลง

“วันนี้ สธ.ทำเรื่องทุจริตสำเร็จแล้ว อย่างกรณีซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ราคาเครื่องละ 1,800 บาท วงเงิน 100 กว่าล้านบาท ทั้งที่ปกติโรงพยาบาลต่างๆ จะซื้อแถบวัดในราคา 5-7 บาท การที่ สธ.ระงับเรื่องนี้แสดงว่ายอมรับความผิดที่เกิดขึ้น เพราะมีบางจังหวัด เช่น อ่างทอง อำนาจเจริญ ได้ซื้อและจ่ายเงินสำเร็จแล้ว การบอกประกาศยกเลิกจะทำให้บริษัทคู่ค้าฟ้องร้องได้ เรื่องนี้ สธ.จะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นเหมือนตรวจสอบ อภ.ต้องให้ทีเอสไอตรวจสอบเช่นเดียวกัน ไม่อยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอง เพราะจะเหมือนทุกกรณีที่สอบสวนแล้ว ไม่มี “ความผิด” นพ.อารักษ์ กล่าวและว่า ขอให้ตั้งคนนอกมาสอบเหมือนกรณีไทยเข้มแข็ง กรณีทุจริตยา 1,400 ล้านบาท กรณีรถพยาบาลลาว กรณีงบค่าเสื่อม และกรณีคอมพิวเตอร์ โดยวันนี้ตนจะไปยื่นเรื่องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเรื่องเหล่านี้”

เลขาฯสปสช.ฟันธง อปท.ได้ใช้‘กองทุน’ ค่ารักษาฯ1ตุลาคมนี้

นพ.วินัย สวัสดิ์ดิวิร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับการจัดทำโปรแกรมสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บันทึกทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจัดทำเสร็จแล้วเช่นกัน อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือคู่มือการลงทะเบียนส่งให้ อปท.ทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์

“ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กับ อปท. ระบุที่มาของกองทุนให้มาจาก ‘เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ’ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เสนอ 7,000 ล้านบาท แต่สำนักงานประมาณต้องการให้มาจากเงินภาษีจัดสรรที่รัฐบาลจัดเก็บให้ เช่น เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ซึ่งโดยหลักการต้องตัดจ่ายจากต้นทางก่อนจัดสรรให้ อปท. เพื่อไม่กระทบต่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ฟันธงว่า วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ได้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงจากกองทุนแน่นอน ช่วง 6 เดือนแรกอาจต้องใช้ทั้งสองระบบไปพร้อมกัน คือ เบิกจ่ายจากอปท. และเบิกจ่ายจากกองทุน” นพ.วินัยกล่าว



เมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

ลูกไม่ยอมไปโรงเรียนผิดปกติมากไหม?

การที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน เป็นปรากฏการณ์ปกติในเด็กเล็กที่เริ่มไปโรงเรียนใหม่ๆ ในเด็กไทยจะเริ่มไปโรงเรียนในช่วงอายุประมาณ 2 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีความกังวลกับการแยกจาก (separation anxiety) แต่ความกังวลนี้จะลดลงเมื่อเด็กเติบโตขึ้น

ในกรณีที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน ผู้ปกครองควรใจเย็น ปล่อยให้เด็กได้แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้เห็นประโยชน์ของการไปโรงเรียน ไม่ควรดุหรือตักเตือน หรือลงโทษ และติดต่อประสานงานกับครูให้เตรียมพร้อมรับเด็ก เมื่อไปส่งถึงโรงเรียนพ่อแม่ควรใจแข็งกลับทันที ให้ครูเป็นคนรับมือพาเด็กเข้าโรงเรียน ถ้าจำเป็นต้องแกล้งตัวเด็กออกไปให้มองหน้าแล้วบอกกับเด็กว่าเดี๋ยวตอนเย็นพ่อแม่ก็จะมารับ เพื่อให้รู้ว่าตามปกติคนเรามีการแยกจาก แล้วก็จะมีพบกันใหม่

ส่วนในเด็กประถมมักไม่ยอมไปโรงเรียนในช่วงเช้าวันจันทร์หรือหลังวันหยุดยาว โดยอ้างความเจ็บป่วยทางร่างกาย ผู้ปกครองควรหาสาเหตุว่ามีปัจจัยใดที่ทำให้ไม่ยอมไปโรงเรียน เช่น ถูกเพื่อนแกล้ง ครูดุ ห้องน้ำสกปรก ถูกบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบหรือมีน้องใหม่ กังวลพ่อแม่ทะเลาะกัน อยากอยู่บ้านเล่นเกม เป็นโรคซึมเศร้า ฯลฯ ดังนั้น ผู้ปกครองควรใจเย็นๆ แล้วค่อยๆ พูดคุยกับลูกให้เข้าใจสาเหตุ และแก้ไขตามสาเหตุนั้นเท่าที่ทำได้ แล้วพากลับไปโรงเรียนให้เร็วที่สุด

ข้อสำคัญคือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้เด็กอยู่บ้านเพราะถ้ายิ่งหยุดนาน ยิ่งปรับตัวยากเมื่อกลับไปเรียน ถ้าพ่อแม่ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการต่อรางวัลให้รางวัล ใจแข็ง แล้วยังไม่ได้ผล แนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ เพราะเรื่องนี้จัดเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ต้องรักษาอย่างรวดเร็ว และอาจจะต้องให้นักสังคมสงเคราะห์ดูแลในเวลาที่จะนำเด็กกลับไปโรงเรียน

ส่วนการให้รางวัลนั้น ทำได้เมื่อเด็กยอมไปโรงเรียนบ้างแล้ว เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกของเด็ก แต่ควรหลีกเลี่ยงการให้เงินทอง สิ่งของ ของเล่น พยายามให้เป็นคำชม หรือคะแนนแทน

และไม่แนะนำให้มีการจัดครูไปสอนพิเศษที่บ้านแทน เนื่องจากเด็กจะยิ่งไม่ต้องการไปโรงเรียน และไม่ได้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัว

ผศ.นพ.ณัฏฐ์ พิทยรัตน์เสถียร

จิตเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอมตั่งตำไล้ ‘ประดิษฐ์’ ลั่นเจรจาถ้าเลิกพีฟอร์พี

ชมรมแพทย์ชนบท-เครือข่ายผู้ป่วยฯ ชุมนุมขับไล่ ‘นพ.ประดิษฐ์
สินธรณรงค์’ พันตำแหน่ง ลั่นพร้อมเจรจาหากยกเลิก ‘พีฟอร์พี’
ด้านปลัด สธ.เร่งเดินสายทำความเข้าใจทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ตัวแทนชมรมแพทย์
ชนบท ชมรมเภสัชกรชนบท เครือข่ายผู้ป่วย
โรคเอดส์ โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็งและ
เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เครือข่ายผู้เสียหาย
ทางการแพทย์ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
องค์การเภสัชกรรม ประมาณ 300 คน แต่งชุด
ดำชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขับไล่
นพ.ประดิษฐ์ สินธรณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ.
ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจในหลาย
นโยบายที่อยู่ภายใต้การนำของ นพ.ประดิษฐ์
ทั้งนโยบายปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ผสมผสานระหว่างเบี่ยเลี้ยง
เหมาะสมกับประเมินตามภารกิจงาน หรือ
พีฟอร์พี ความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำตาล การตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม (อก.) ทั้งนี้ นายกมล
บันไดเพชร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้
พยายามเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าหารือ แต่
กลุ่มผู้ชุมนุมกลับยื่นข้อเสนอว่าจะเจรจาเมื่อ
1.มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง
การปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาะสม
และ 2.ให้ สธ.นำประกาศหลักเกณฑ์การจ่าย



นพ.ประดิษฐ์
สินธรณรงค์

ค่าตอบแทน ฉบับ
4 และ ฉบับ 6 กลับ
มาใช้เท่านั้น ในที่สุด
จึงไม่มีการเจรจาแต่
อย่างใด

นพ.อารักษ์ วงศ์
วรชาติ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลิซล
จ.นครศรีธรรมราช
ให้สัมภาษณ์ว่า การ
ชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้
ทำเพื่อยื่นเงื่อนไข

หรือข้อเสนอใดๆ ต่อผู้บริหาร สธ. แต่ต้องการ
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) ไม่เห็นด้วยกับหลายนโยบาย
ของ สธ.

“ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายพีฟอร์พี หรือใน ปี
2557 ที่ สธ.จะให้ผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขต
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณแทนสำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งแม้จะ
ยืนยันว่ามีผู้แทนจาก สปสช.ร่วมพิจารณาเพื่อ
ความรอบคอบ แต่ถ้าปล่อยให้มีการแทรกแซง

แบบนี้ นพ.วินัย สวัสดิ์ดิวิร เลขานุการ สปสช.
ก็ควรลาออก ส่วนกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจ
น้ำตาลในเลือด ถือเป็นความพยายามทุจริต
ที่สำเร็จแล้ว เพราะ จ.อ่างทอง จ.อำนาจเจริญ
จัดซื้อไปแล้ว ดังนั้น กลุ่มแพทย์ชนบทจะ
ยื่นหนังสือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ตรวจสอบเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องทุจริตอื่นๆ ด้วย”
นพ.อารักษ์กล่าว

ด้าน นพ.ประดิษฐ์กล่าวว่า ได้พยายาม
อย่างถึงที่สุดแล้วที่จะเปิดให้ทุกฝ่ายมีการหารือ
ร่วมกัน แต่ไม่เป็นผล และว่า ไม่สามารถรับข้อ
เสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ เพราะเป็นข้อเสนอ
ที่ให้ล้มหลักการ ส่วนปัญหาการจัดซื้อเครื่อง
ตรวจน้ำตาลนั้น จะให้ปลัด สธ.ตรวจสอบข้อ
เท็จจริงก่อน

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. กล่าว
ถึงการจ่ายค่าตอบแทนแบบพีฟอร์พีว่า ขณะ
นี้อยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้
กรมมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงให้ผู้
บริหาร สธ. เร่งทำความเข้าใจ โดยมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (นพ.สสจ.) เร่งทำความเข้าใจ และ
ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมชี้แจง
ในรายละเอียดทั่วประเทศ